

Số: ~~1968~~ /KH-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

## KẾ HOẠCH

### Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tuyên truyền kịp thời và sâu rộng về Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp.

##### 2. Yêu cầu

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân về chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0.

Đảm bảo bám sát các nội dung của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Tuyên truyền đến tất cả công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, người dân và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu, dễ nhớ.

## II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

### 1. Nội dung tuyên truyền chủ yếu

Tuyên truyền về vị trí, vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của dữ liệu trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số.

Tuyên truyền thúc đẩy các hoạt động số hóa dữ liệu, cấu trúc hóa dữ liệu của cơ quan nhà nước để từng bước xây dựng và củng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia, dữ liệu được coi như tài sản, tài nguyên dùng chung trong Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của tỉnh. Cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu có giá trị pháp lý cao nhất, dữ liệu chủ phục vụ cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu của tỉnh phải thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tuyên truyền về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị khi xây dựng các cơ sở dữ liệu phải chuẩn bị và thực hiện cho việc chia sẻ dữ liệu dùng chung trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Tuyên truyền thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, không yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản đối với các thông tin đã được chia sẻ trên các hệ thống thông tin của tỉnh và không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nếu người dân, doanh nghiệp đã thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu lần đầu khi tham gia quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tuyên truyền về mục đích, vai trò của dữ liệu mở trong việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ, chính quyền mở, tăng cường sự minh bạch trong quản lý nhà nước, nhà nước cung cấp tài nguyên số để người dân, doanh nghiệp sử dụng phát triển các sản phẩm giải pháp sáng tạo. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước phải lập kế hoạch và cung cấp dữ liệu mở. Tuyên truyền về công dữ liệu quốc gia.

Tuyên truyền quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi khai thác dữ liệu mở, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu, sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp và các cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu mở, phản hồi, đóng góp ý kiến về dữ liệu mở cho cơ quan nhà nước.

Tuyên truyền tập trung vào lợi ích của việc xây dựng, kết nối chia sẻ dữ



liệu số, lợi ích của việc thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu, xây dựng chiến lược về dữ liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu để xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bền vững.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Tuyên truyền thông qua: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hệ thống thông tin cơ sở. Khuyến khích các cơ quan báo chí mở rộng triển khai tuyên truyền trên các trang mạng xã hội.

Tuyên truyền qua các hình thức như: tin bài, khẩu hiệu, lồng ghép với các nhiệm vụ tuyên truyền khác đang triển khai.

Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của các cơ quan, đơn vị.

## **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí chi tiết gửi về cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Sở Thông tin và Truyền thông**

Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, hệ thống thông tin cơ sở triển khai các nội dung tuyên truyền về vai trò của dữ liệu trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; lợi ích, quyền của người dân đối với chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu chia sẻ để đơn giản hóa thủ tục hành chính và tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định.

Tổ chức hoặc lồng ghép vào các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, trao đổi trực tuyến tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan công nghệ thông tin hiểu về vai trò của dữ liệu trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số; lợi ích, quyền của người dân đối với việc chia sẻ dữ liệu, khi sử dụng dữ liệu chia sẻ để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Hướng dẫn hệ thống truyền thanh ở huyện, thị xã, thành phố và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

## 2. Các Sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị thực hiện hình thức tuyên truyền phù hợp; lồng ghép việc tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ vào các cuộc họp, hội nghị, nhóm Zalo đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và thực hiện tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị.

## 3. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Tăng cường đưa tin, bài, bố trí thời lượng hợp lý tuyên truyền về vai trò của dữ liệu trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; lợi ích, quyền của người dân đối với chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu chia sẻ để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đưa nội dung tuyên truyền trên các hạ tầng số của Đài, kênh Youtube, fanpage mạng xã hội Facebook của đơn vị.

Cử phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (nếu có).

## 4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền nội dung này lồng ghép vào Kế hoạch tuyên truyền trong năm phù hợp với địa bàn, đối tượng; bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Nơi nhận: *th*

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo TN, Đài PTTH TN;
- LĐVP;
- Các Phòng, ban, Trung tâm;
- Lưu: VTVP.

NĐ47.LOC .....b 15



Nguyễn Mạnh Hùng